

AKR – จะคือจริงได้ไหม ถ้ายังมีคู่แข่ง

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป...

จริงๆ เห็นเมฆก็เคยคุยๆ เรื่องหุ้น AKR กับ ผู้ใกล้ชิดหรือคนวงในหุ้นนี้มา ก็ไม่นานนักหรอกครับ ประมาณ 2 ปีกว่าๆ มาแล้ว เห็นจะได้... ซึ่งพอได้ยินเรื่องราวความเป็นมาเป็นไป และก็ให้เป็นห่วงถึงราคาหุ้น AKR ที่กำลังลงมาต่ำๆ ในช่วงนั้น ซึ่งก็น่าจะแถวๆ 2 บาทหน่อยๆ นั้นแหละนะ ใจนิ่งก่อนนั้น ก็คิดว่าลงมาเยอะแล้ว... แต่พอเจอเรื่องราวจริงๆ จังๆ เข้าไป ก็ยิ่งเลยแหละครับ คงไม่ไหวแน่ๆ ราคา 2 บาทนั้น ไม่น่าจะใช่ราคาที่จะน่าสนใจอย่างที่มองไว้ (ตอนนั้น ก็น่าจะกลางๆ ปี 2015)... สรุปแล้ว ไม่ได้ตามดูหุ้น AKR สักเท่าไรเลย อาจจะเผลอๆ ไปดูบ้าง แนะนำบ้าง แต่ก็เพื่อหวังระยะสั้นๆ เท่านั้นครับ การจะมองยาวๆ ยังไม่แน่ใจ ไม่ว่าจะทำวิจัยทางเทคนิค และปัจจัยพื้นฐาน... แม้ววันนี้ ที่เอามาเข้าในหุ้น บาดตาเซียนนั้นก็ตาม ถ้ามายังจะกลับมามั่นใจในพื้นฐานแล้วหรือไม่ ก็ต้องตอบตรงๆ เลยครับว่า ยังเลย ก็อย่างว่าแหละครับ ของทุกอย่าง หรือเรื่องทุกเรื่อง มันมีข้อเปรียบเทียบกันได้เห็นๆ... ที่คิดว่าดีมากอยู่แล้ว แต่ถ้ามีคู่แข่งขึ้นมาเมื่อไหร่ หรือมีคู่แข่งอยู่แล้วด้วย ก็จะมีข้อเปรียบเทียบขึ้นได้ทุกเวลา หรือบางทีนั้น อย่างมั่นใจเกินไปนักกว่า เปรียบเทียบแล้ว เราดีทุกอย่าง หรือดีกว่า แต่ปัจจัยบางอย่าง หรือเรื่องบางเรื่องนั้น มันก็ถูกหยิบยกมาเปรียบเทียบเข้ากันได้... และนี่ยังไม่รวมถึงปัจจัยที่นอกเหนือจากความเป็นตัวเลข หรือปัจจัยที่นอกเหนือความเป็นจริงเลยนะครับ... เอาแค่ว่า ทำไมคนไทยไม่นิยมของไทยด้วยกัน เพราะของ จากเมืองนอกแค่ราคาสูงกว่าเท่านั้น ก็คิดว่าดีแล้วหรือไร... อาจจะไม่ได้ดีกว่าได้ขนาดตลอดไป ก็ได้แหละครับ

ดูตามเกม...

การขึ้นมาแรงๆ 2 วัน ติดๆ กัน ถ้าวันนี้ จะมีพักๆ ตัวบ้าง ก็ไม่แปลกหรอก แต่นั่น อาจจะเป็นอย่างที่เราได้เข้าซื้อเสียด้วยซ้ำ... แต่ถ้าจะขึ้นมาแรงๆ อีกวัน ผิดใหม่ ก็ไม่ผิดเช่นกันนะ

- แนวรับ : ... 1.34-1.30 ถ้าจะย่อให้ ก็น่าเก็บ อย่าหลุด 1.25 เป็นอันใช้ได้
- เป้าหมาย : ... ระยะสั้น 1.50-1.55 แต่ถ้ามอง 1.70 ก็ยังพอคาดหวังได้อยู่

Price Chart...(AKR)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น AKR... นานๆ จะเอาเรื่อง MA. ที่เป็น รูปแบบของ Market Stage มาว่ากัน... ซึ่งจริงๆ แล้วคือ MA50days และ MA200days หรือใครจะเอา MA200 เข้าไปใช้ร่วมกับ MA. แบบ 3 เส้น ของเหนือเมฆก็ได้.. แต่หลักการวิเคราะห์ ก็ใช้หลักการเดียวกัน คือ ราคา เหนือ MA50days และ MA50days เหนือ MA200days ด้วยแล้วนั้น หุ้นตัวนั้น จะอยู่ในภาวะ Bull Stage ครับ... ดังนั้น AKR ตอนนี ก็เป็นต้นๆ ของภาวะดังกล่าว เรียกว่าถ้าจะคาดหวัง เป็นรูปแบบตัว U ที่กึ่งๆ U นะ หรือเราจะเอาแค่แก๊งกำไร การคาดหวังการ Rebound นี้ อย่างน้อยๆ รอบนี้น่าจะมี 1 ใน 3 ของช่วงตามภาพนี้ นั่นแปลว่า โอกาสขึ้นมาทดสอบ 1.7 ก็มี (แล้วดูอีกที)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่เป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ ฮีเนียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน